

กระดานเขียน > [เคาะไปคุยไป](#) > CHAYO

4 ชั่วโมงที่แล้ว

## เคาะ CHAYO

จับตา CHAYO-LPH

CHAYO – จนถึงตอนนี้ ก็ยังคงดูอยู่นะ



ดูข้อมูลบริษัท

เคาะไป คุยไป By ASL วันนี้พบกับหุ้นCHAYO หรือ บริษัท ซีโย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ซึ่งดำเนินธุรกิจบริหารสินทรัพย์ทั้งที่มีหลักประกันและไม่มีหลักประกัน กันครับ

ผลการดำเนินงานสำหรับงวด 9 เดือนนั้น รายได้เพิ่มขึ้น 35.62 ล้านบาท หรือร้อยละ 19.10 เกิดจากการเพิ่มขึ้นของรายได้ดอกเบี้ยจากเงินสินเชื่อด้วยคุณภาพ และรายได้จากการให้บริการเรจด์หนี้สินเป็นหลัก โดยบริษัทมีต้นทุนการให้บริการ ได้แก่ เงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น รวมถึงค่าใช้จ่ายงานคดี ในอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกับงวดอื่น ๆ ที่ร้อยละ 35 ด้านค่าใช้จ่ายด้านการบริหารเพิ่มขึ้นเล็กน้อยตามเงินเดือนและผลประโยชน์ของพนักงาน ส่งผลให้งวด 9 เดือนของปี 2562 มีกำไร 91.54 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากงวดเดียวกันของปีก่อนคิดเป็นร้อยละ 42.20

โดยคาดว่าในไตรมาสที่ 4 บริษัทยังเดินหน้าซื้อหนี้เข้ามาบริหารอย่างต่อเนื่องและผลประกอบการทั้งปี 2562 จะทำสถิติสูงสุดใหม่เป็นไปตามเป้าทั้งปีบริษัทได้ตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 15

สำหรับแนวโน้มธุรกิจในปี 2563 บริษัทตั้งเป้าจะซื้อหนี้ด้วยคุณภาพเข้ามาบริหาร ที่ 1 หมื่นล้านบาทตั้งเป้ารายได้เติบโตไม่ต่ำกว่าร้อยละ 20 โดยรายได้หลักยังคงมาจากธุรกิจซื้อหนี้เข้ามาบริหารสัดส่วนรายได้จะอยู่ที่ ร้อยละ 70-80 ธุรกิจติดตามทางหนี้ ร้อยละ 10-20 และธุรกิจปล่อยสินเชื่อ ร้อยละ 5-10 ทั้งนี้บริษัทจะพยายามรักษาอัตรากำไรสุทธิให้อยู่ที่ระดับร้อยละ 30 และอัตรากำไรขั้นต้นให้อยู่ที่ระดับร้อยละ 60-65

แนะนำ “เคาะ” ครบ ทางด้านปัจจัยเทคนิค ปรับทดสอบยืน SMA25 วัน 5.40 มั่นคงพร้อมกลับตัวขึ้นทางเทคนิคปิดจุดสูงด้วยแท่งเทียนสีขาวยาวเป็นสัญญาณบวกแห่งเทียน ระหว่างวันการปรับตัวเน้นยืนแนวรับ 5.60-5.40 เป็นจุดพิจารณาหลักไม่ต่ำกว่าลงมา แนวโน้มยังคงกรอบแกว่งตัวขึ้น แนวด้านจุดทดสอบ 6.00 ผ่านยืนเป็น Buy Sig. คำแนะนำของ ASL กรณี “มีหุ้น” ถือ มีโอกาสทดสอบผ่านแนวต้าน เป็น Buy Sig. กรณี “ไม่มีหุ้น” ซื้อระยะสั้นเน้นยืนแนวรับ 5.60/5.40 ไม่ควรต่ำกว่า



รายงาน : อิศารัตน์ เห็นพร้อม  
ผู้สื่อข่าวอาวุโส : อิศารัตน์ เห็นพร้อม



## ลับเฉพาะเจาะหุ้น

ไวรัสโคโรน่าระบาด SET อ่วม! หนีชบโรง พยาบาลรักษาตัว

'EA' เปิดตัว PCM ไทยรายได้-รถยนต์ไฟฟ้า ยังไม่ทิ้งเดินหน้าลุยต่อ

เปิดทางรอด(พอร์ต) ฝ่าวิกฤติข่าวร้ายถาโถม

ซีอีโอ "กัสซีเย" เร่งปรับโครงสร้างหนี้ 'GL' ชู ธงบุกสิ้นเชื่อนอก

"จอร์จ" เหตุเก็บหุ้น WHA มองราคาลงมา ต่ำกว่าพื้นฐาน สวนทางธุรกิจเติบโต

สมาชิก

